



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 0-26182323 ต่อ 1309,1316

ที่ นร 0203.04/ว 1๖12

วันที่ 12 มิถุนายน 2552

เรื่อง ขอส่งวารสาร กบข.

เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 2 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นางวนิดา ชัยประภา)

ร.อกจ.

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

**กบข. ย้ำ กระบวนการลงทุนเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ**

นางวชิรา ธาระนง รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข. ที่มีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธาน ปรากฏว่าการดำเนินงานของ กบข. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน กบข. ในปี 2551 เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกตามแนวทางการดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการของสมาชิกที่เป็นข้าราชการประเภทต่างๆ แล้ว

สำหรับผลประกอบการที่ขาดทุนในปี 2551 มีสาเหตุเกิดจากผลกระทบของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก ส่วนผลการตรวจสอบกรณีการลงทุนในบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ของ กบข. นั้น คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนในบริษัทดังกล่าวได้มีการขออนุมัติลงทุนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบด้านการลงทุนของ กบข. ทุกประการ โดยไม่มีประเด็นเรื่องการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบ แต่อย่างใด

การให้สัตยาบันในการลงทุนหุ้นดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาซึ่ง กบข. สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายและระเบียบด้านการลงทุนได้กำหนดไว้ เนื่องจากได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดการลงทุน และได้รายงานให้คณะกรรมการ กบข. ทราบในทันที

นอกจากนี้ นางวชิราได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากบข. ได้ดำเนินการบริหารเงินลงทุนในด้านต่างๆ ถูกต้องตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติ กบข. ได้ระบุให้คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการลงทุน ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน ดัดลั่นใจลงทุนแทนได้ภายในวงเงินและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่วนการออกกฎกระทรวงด้านการลงทุนก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดย กบข. นำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนที่จะกระทรวงการคลังจะนำร่างดังกล่าวขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี อีกทั้งยังผ่านการกลั่นกรองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามประกาศใช้อีกด้วย

สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กบข. ว่าด้วยการซื้อ  
ขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีพนักงาน พ.ศ. 2546 จำนวน 153 คน ตามที่ปรากฏเป็นชื่อนั้น  
นางวชิราภรณ์กล่าวว่า ตามระเบียบแล้วพนักงานจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่จะต้องขออนุญาตต่อ  
ฝ่ายธรรมาภิบาลก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของพนักงาน มิได้หมายความว่าพนักงาน  
ดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จากการพิจารณาในเบื้องต้นพบว่าอาจมีพนักงานบางคนที่ไม่ได้  
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวในเรื่องของการรายงานและการขออนุญาต แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำ  
ธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ตัดหน้ากองทุน กบข. หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ  
การลงทุนของ กบข. แต่อย่างใด ซึ่ง กบข. ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามข้อบังคับ  
คณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ.2545 และจะได้รายงานคณะกรรมการ กบข. ต่อไป

---

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 [member@gpf.or.th](mailto:member@gpf.or.th) / [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

**กบข.ชานรับตลาดหุ้น 5 เดือนแรก ทำกำไรแล้วกว่า 9.6 พันล้านบาท**

กบข. ชานรับตลาดหุ้นขาขึ้น หลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทน 5 เดือนแรก ทำกำไรแล้วกว่า 9.6 พันล้านบาท คาดมาจากเศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณเข้าสู่ภาวะเริ่มฟื้นตัว โดย กบข. ยังคงหลักการบริหารการลงทุนตามกรอบนโยบายเดิมทุกประการ

นางสาววริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการ กบข.เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ว่า ทิศทางการลงทุนของ กบข. เริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งล่าสุดผลตอบแทนในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา กบข.มี อัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึง ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา (ม.ค.52 - พ.ค. 2552) เท่ากับร้อยละ 3.06 หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,625.46 ล้านบาทและมีสินทรัพย์สุทธิส่วนของเงินสมาชิก กองกลาง และเงินสมาชิกที่ทันสมัยภาพจำนวนทั้งสิ้น 325,625.31 ล้านบาท

สำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้นมาจากการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การลงทุนของ กบข. ในตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยโดย กบข. ยังคงบริหารเงินลงทุนโดยยึดหลักกระจายความเสี่ยงตามกรอบ พ.ร.บ. กฎกระทรวงและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ให้นำหนักการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นสำคัญ ได้แก่การลงทุนในตราสารหนี้ไทยร้อยละ 74.6 ตราสารหนี้โลก ร้อยละ 4.7 ตราสารทุนไทยร้อยละ 7.3 ตราสารทุนโลกร้อยละ 5.9 นิติบุคคลเอกชนในประเทศร้อยละ 3.4 และอสังหาริมทรัพย์ไทยร้อยละ 4.1

สำหรับแนวโน้มของเศรษฐกิจและการลงทุนต่อจากนี้ นางสาววริยา เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะสามารถฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ดีขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะติดลบร้อยละ 7 เหลือเพียงร้อยละ 3-4 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่เศรษฐกิจโลกน่าจะผ่านพ้นช่วงที่ตกต่ำมากที่สุดไปแล้ว ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือกันของ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการใช้มาตรการการเงินการคลังครั้งใหญ่ในการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เริ่มปรากฏผลในทางปฏิบัติ

# ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



นางสาววริยา ยังได้ย้ำถึงจุดยืนในการบริหารกองทุนว่า กบข. จะยังคงจับตามองภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและบริหารเงินออมของสมาชิกอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยอาจพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บนพื้นฐานการลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมสำหรับกองทุนเงินออมเพื่อการเกษียณในอนาคต

ส่วนกระบวนการสรรหาเลขาธิการ กบข. คนใหม่นั้น นางสาววริยา กล่าวว่า ภายหลังจากที่ บอร์ด กบข. ได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีนายปรีชา วัชรากัย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ซึ่งล่าสุดบอร์ด กบข. ก็ได้เร่งให้คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคนใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุด